

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
“THẾ GIỚI THỰC VẬT- TẾT VÀ MÙA XUÂN”**

(Thực hiện trong 5 tuần: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 14/02/2025)

MỤC TIÊU GD	NỘI DUNG GD	HOẠT ĐỘNG GD
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT		
2. Trẻ nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.	<ul style="list-style-type: none"> - Biết một số thực phẩm cùng nhóm như: Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin. - Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. - Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật. 	<p>* Hoạt động giờ ăn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng ngày trẻ được ăn và nhận biết các món ăn khác nhau - Cho trẻ biết về ích lợi và quan trọng cần thiết 4 nhóm thực phẩm đối với đời sống con người
11. Thực hiện các kỹ năng vận động cơ bản và giữ được thăng bằng cơ thể khi vận động.	<p>* Đi, chạy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát <p>* Bò, trườn, trèo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m. 	<p>* Hoạt động học</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m. - Chạy chậm 60-80m.
12. Phối hợp tốt vận động tay, mắt trong đập, ném, bắt bóng.	<p>* Tung, ném, bắt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ném xa bằng 1 tay. - Chuyển và bắt bóng qua đầu, qua chân. 	<p>* Hoạt động học</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ném xa bằng 1 tay. - Chuyển và bắt bóng qua đầu, qua chân
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC		
17. Thích tìm hiểu khám phá đồ vật và hay đặt các câu hỏi: “tại sao”? “ Để làm gì”?...	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy trẻ biết sự thay đổi khí hậu thời tiết VD Vì sao lá cây lại héo, vì sao lá cây bị ướt, tại sao bạn không đi học..... dép để là gì? Tại sao phải đội mũ khi đi ra nắng 	<p>* Chơi ngoài trời</p> <p>Cho trẻ quan sát về sự thay đổi của thời tiết và có biện pháp bảo vệ</p>
21. Biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.	<ul style="list-style-type: none"> - Cây xanh và môi trường sống như: cây đậu, cây hành, vây tỏi, các loại rau,... - Các loại rau như: Rau cải, rau muống; rau cải bắp, rau mồng tơi, rau cúc, rau hành, rau tỏi, rau mùi, và một số các rau gần gũi trẻ,... - Các loại củ. củ cà rốt, củ khoai, củ cải trắng, ,... 	<p>* Hoạt động học</p> <p>KPKH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cây xanh và môi trường sống - Các loại hoa - Các loại rau,củ - Các loại quả <p>Cho trẻ thực hiện các bài tập ở các góc</p>

	- Các loại hoa, quả như; Hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa đồng tiền, hoa xác pháo, Quả cà chua, quả bí đỏ, quả gấc, quả dưa hấu, quả dưa leo, quả cam, quả chuối, quả đu đủ, quả dứa, quả dứa,....	* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ xem tranh,hình ảnh về chủ đề
23. Biết cách chăm sóc và bảo vệ, cây.	- Tưới nước, nhổ cỏ... cho cây, cho các con vật ăn..... - GDLGKNS: + Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những con vật nguy hiểm. + Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ, chăm sóc con vật nuôi	* Chơi ngoài trời Tổ chức cho trẻ trải nghiệm tưới cây,nhổ cỏ
28. Biết ích lợi của nước với đời sống con người và cây.	- Nước để uống, nước để ăn, nước để sinh hoạt....	* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ xem tranh,hình ảnh về nguồn nước - Cho trẻ biết nước rất cần thiết cho con người và cây cối
30. Biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.	- Nhà máy thải nước bẩn, chất thải chưa qua xử lý, ô nhiễm môi trường, nước biển xâm nhập mặn - Bảo vệ môi trường xanh sạch - Trồng cây xanh.	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi -Cho trẻ xem hình ảnh về nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường -Trồng cây xanh để bảo vệ môi trường
31. Biết không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người và cây.	- Thí nghiệm cây xanh để trong nhà, cây xanh bọc kín nilon, cây xanh để ngoài trời,.....	* Chơi ngoài trời Cô làm thí nghiệm cây xanh cho trẻ quan sát
43. Kể được tên một số ngày lễ hội lớn và sự kiện văn hóa ở địa phương	KPXH - Tết nguyên đán	* Hoạt động học - Bé vui đón tết nguyên đán * Hoạt động góc: Thực hiện bài tập ở các góc * Hoạt động chiều Tổ chức lễ hội mừng xuân
47. Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 - 3 đồ dùng, đồ chơi.	- Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng. - So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng.	* Hoạt động học - Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng. - So sánh sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng. * Hoạt động góc: Thực hiện bài tập ở các góc

49. Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.	- Đo độ dài bằng một đơn vị đo.	* Hoạt động chiều: - Đo độ dài bằng một đơn vị đo. * Hoạt động góc: Thực hiện bài tập ở các góc
Phát triển ngôn ngữ		
55. Trẻ hiểu nghĩa các từ khái quát: Rau quả	- Hiểu nghĩa các từ khái quát: Rau quả,	* Chơi ngoài trời Cho trẻ quan sát các loại rau ,quả
58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc	Truyện: - Chú đỗ con(Viết Linh) - Sự tích bánh chưng , bánh dày”	* Hoạt động học Truyện: - Chú đỗ con - Sự tích bánh chưng , bánh dày”
62. Thích nghe, hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ, câu truyện, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ. đóng kịch, kể lại chuyện đã được nghe phù hợp với chủ đề.	Thơ: - Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên); - Hoa kết trái	* Hoạt động học Thơ: - Tết đang vào nhà - Hoa kết trái
Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội		
74. Trẻ có hành vi giữ gìn môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc con, vật, cây cảnh.	- Không bẻ hoa, ngắt cành - Thích chăm sóc cây, quen thuộc. - Bảo vệ chăm sóc cây cối. * LVTC: - Phân loại rác. - Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. - Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.	* Hoạt động học - Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. * Hoạt động mọi lúc mọi nơi - Cho trẻ tham quan vườn trường ,dạy trẻ biết ích lợi của các loại cây - Biết giữ gìn bảo vệ môi trường
4. Phát triển thẩm mỹ		
76. Vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.	* Hoạt động đón trẻ , trả trẻ cho trẻ nghe các bài hát qua băng đài của chủ đề :Thực vật-Tết và mùa xuân

<p>77. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca vận động phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc: Vỗ tay, dậm chân, nhún nhảy, múa, trò chơi, biểu diễn cuối chủ đề theo nhịp bài hát, bản nhạc.</p>	<p>* Dạy hát, vận động theo nhịp, theo tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp, múa minh họa và biểu diễn cuối chủ đề bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề: - Màu hoa (Hồng Đăng); - Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân); - Mùa xuân đến rồi (Phạm Thị Sửu); - Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến);</p>	<p>* Hoạt động học : - Dạy hát: Bầu và bí -VTTN: Sắp đến tết rồi -VTTTTTC :Màu hoa -VTTTTTC: Em yêu cây xanh -Biểu diễn cuối chủ đề * Hoạt động góc Cho trẻ về góc múa hát các bài hát về chủ đề * Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới,biểu diễn</p>
<p>78. Thích nghe nhạc, nghe hát: chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc.</p>	<p>Nghe hát: - Hoa trong vườn(Dân ca Thanh Hóa); - Mùa xuân ơi(Nguyễn Ngọc Thiện);</p>	<p>* Nghe hát : - Hoa trong vườn(Dân ca Thanh Hóa) - Mùa xuân ơi(Nguyễn Ngọc Thiện) - Lý cây bông *Hoạt động chiều: Cô hát cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề</p>
<p>79. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc.</p>	<p>-Trò chơi: Tai ai tinh, Nghe tiết tấu tìm đồ vật, nghe âm thanh tìm bạn, hãy nhảy cùng tôi</p>	<p>*Trò chơi: - Tai ai tinh, - Ai đoán giỏi - Ô cửa bí mật</p>
<p>80. Trẻ biết tự lựa chọn dụng cụ và nguyên liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.</p>	<p>- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm: làm con nghé bằng lá đa, con mèo từ lá chuối,</p>	<p>* Hoạt động góc: làm con nghé bằng lá đa, con mèo từ lá chuối, * Hoạt động chiều: Ôn các kỹ năng tạo hình</p>
<p>81. Trẻ biết sử dụng các dụng cụ, vật liệu, kỹ năng tạo hình, phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để tạo ra sản phẩm có nội dung và bố cục đơn giản.</p>	<p>- Vẽ tô màu vườn hoa mùa xuân(YT) - Xé ,dán quả (ý thích)) - Xé dán củ (Đề tài) - Vẽ, tô màu cây xanh (Đề tài)</p>	<p>* Hoạt động học: - Vẽ tô màu vườn hoa mùa xuân(YT) - Xé ,dán quả (ý thích)) - Xé dán củ (Đề tài) - Vẽ, tô màu cây xanh (Đề tài)</p>

		<p>*Hoạt động góc: Vẽ,nặn,xé,cắt dán tô màu cây xanh,các loại hoa,quả,rau</p> <p>*Hoạt động chiều -Nặn các loại rau củ -Xé dán củ</p>
82. Trẻ biết nói lên ý biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.	<p>- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình và nhận xét sản phẩm</p> <p>- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.</p>	<p>* Hoạt động học</p> <p>Nêu ý tưởng và nhận xét sản phẩm của mình của bạn</p> <p>* Hoạt động góc</p> <p>Về góc thực hiện</p>
83. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình	<p>* Hoạt động học:Trẻ giới thiệu và đặt tên cho sản phẩm của mình ,của bạn làm ra</p>

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
“BÉ YÊU CÂY XANH ”**

(Thực hiện từ ngày: 30/12 đến ngày 03/01 /2025)

Thứ H Đ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ - TDS	<p>* Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chào cô, chào bố mẹ, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và nhắc nhở phụ huynh xem bảng tin của lớp. Trò chuyện với trẻ về một số loại cây.</p> <p>* Chơi: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.</p> <p>* Thể dục sáng: Tập với bài: “Em yêu cây xanh”</p>				
Hoạt động học	<p>PTNT KPKH: “Cây xanh và môi trường sống”</p>	<p>PTTC Thể dục: “Chuyền và bắt bóng qua đầu” TC: ném vòng cổ chai</p>	<p>PTNT Nghỉ tết dương lịch</p>	<p>PTTM Tạo hình Vẽ cây xanh (Đề tài)</p>	<p>PTTM: Âm nhạc: - VTTTTTC: Em yêu cây xanh -TC: Tai ai tinh</p>
Chơi, hoạt, động ở các góc	<p>+ Góc đóng vai: Gia đình; Cửa hàng bán giống cây, Nấu ăn; Người làm vườn.</p> <p>+ Góc nghệ thuật - Sách: Tô màu cây xanh; Vẽ, cắt xé dán tranh về cây xanh. Làm đồ chơi bằng các loại lá cây. Hát các bài hát về chủ đề cây xanh.</p> <p>+ Góc học tập: Xem sách, tranh ảnh về các loại cây. Phân loại lá nào cây ấy. Chơi: Chiếc túi kỳ lạ..</p> <p>+ Góc xây dựng- Lắp ghép: Xây công viên cây xanh. Lắp ghép cây xanh</p> <p>+ Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, chăm sóc cây.</p>				
Chơi ngoài trời	<p>+ QSCMD: Quan sát cây chuối; quan sát cây sấu; quan sát cây ổi; quan sát cây ngâu; quan sát cây xoài</p> <p>+ Chơi vận động : Gieo hạt. Cây cao- cỏ thấp; Gieo hạt; Trồng cây....</p> <p>+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị, chơi với đồ chơi trên sân theo ý thích.</p> <p>*HĐTT: Hướng dẫn trẻ nhảy bài hát “ Hoa quả”</p>				
Hoạt động ăn, ngủ	<p>+ Trong giờ ăn: Tạo không khí vui vẻ thoải mái trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. Cho trẻ rửa tay trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn</p> <p>+ Trong khi ngủ: Cô mở nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu cho trẻ nghe, với trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về để trẻ dễ ngủ hơn.</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi: “Thi hái quả” Trang 42. Nghe hát Quốc ca</p> <p>- PTNT:KNS: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.</p> <p>- Làm quen bài hát: “Em yêu cây xanh” (Hoàng Văn Yến);</p> <p>- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần.</p>				

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “MỘT SỐ LOẠI HOA”
(Thực hiện từ ngày 06/01 - 10/01/2025)

Thứ H Đ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ -Chơi - TDS	<p>* Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, trò chuyện với trẻ về các loại hoa, quả mà trẻ biết....</p> <p>* Chơi: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.</p> <p>* Thẻ đục sáo: Tập với bài: “Màu hoa”</p>				
Hoạt động học	<p>PTNT KPKH: “Các loại hoa”</p>	<p>PTTM Tạo hình “ Vẽ vườn hoa ” (Ý thích)</p>	<p>PTNT LQVT: - So sánh sắp xếp thứ tự chiều dài của 3 đối tượng.</p>	<p>PTNN LQVH Thơ “ Hoa kết trái”</p>	<p>PTTM: ÂN: - NDTT - ĐTTC “Màu hoa” -NDKH : Nghe hát “ Hoa trong vườn”</p>
Chơi, Hoạt động ở các góc	<p>+ Góc phân vai: Gia đình; Bác sĩ; Cửa hàng bán hoa; Cửa hàng thực phẩm</p> <p>+ Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn hoa của bé. Lắp ghép cây hoa</p> <p>+ Góc học tập- sách: Phân nhóm cây hoa theo 1-2 dấu hiệu, kể đủ 3 thứ, so sánh chiều cao của 2 đối tượng. Làm album về chủ đề. - Xem tranh về các loại hoa, đọc thơ, kể chuyện theo tranh</p> <p>+ Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé, cắt dán, tô màu các loại hoa. Làm hoa từ các nguyên vật liệu mở.</p> <p>+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa của trường. *HĐTT : Tổ chức cho trẻ nhảy aerobic bài: Mùa xuân của em</p>				
Chơi ngoài trời	<p>+ HĐCMD: Quan sát các cây hoa trong trường, trò chuyện về các loại hoa, vẽ hoa trên sân, Quan sát bầu trời thời tiết, quang cảnh thiên nhiên.</p> <p>+ TCVD: Gieo hạt; Cây cao cỏ thấp; Chọn hoa; Ném bóng vào rổ; Mèo đuổi chuột; Kéo co.</p> <p>+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường.</p>				
Ăn, ngủ	<p>+ Trong giờ ăn: Tạo không khí vui vẻ thoải mái trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. Cho trẻ rửa tay trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn</p> <p>+ Trong khi ngủ: Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò/chơi “Cửa hàng bán hoa” Trang 42. Nghe hát Quốc ca</p> <p>- Thực hiện vở thủ công “Cắt dán hoa”</p> <p>- Thực hiện vở chủ đề</p> <p>- Làm quen bài hát: “Màu hoa”</p> <p>- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần</p>				

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “MỘT SỐ LOẠI QUẢ”

Thực hiện từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2025)

Thứ H Đ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi, - TDS	<p>* Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở ân cần. Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán.</p> <p>* Chơi: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.</p> <p>*Thể dục sáng: Tập với bài: “Sắp đến tết rồi”</p>				
Hoạt động học	<p>PTNT KPXH: “Các loại quả”</p>	<p>PTTC Thể dục: VĐCB: “Chạy chậm 60-80m” -TCVĐ: “kéo co”</p>	<p>PTNN LQVH: Sự tích bánh chưng , bánh dày”</p>	<p>PTTM Tạo hình: Xé dán quả (ỖT)</p>	<p>PTTM ÂN: NDTT: - Dạy hát: Bầu và bí” -TC :Ai đoán giỏi</p>
Chơi, hoạt động ở các góc	<p>+ Góc phân vai: Gia đình; Bác sĩ; Cửa hàng bán quả; Cửa hàng thực phẩm</p> <p>+ Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn cây ăn quả của bé. Lắp ghép cây ăn quả</p> <p>+ Góc học tập- sách: Phân nhóm quả theo 1-2 dấu hiệu, kể đủ 3 thứ, so sánh chiều cao của 2 đối tượng. Làm album về chủ đề. - Xem tranh về các loại quả, đọc thơ, kể chuyện theo tranh</p> <p>+ Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé, cắt dán, tô màu các loại quả. Làm quả từ các nguyên vật liệu mở.</p> <p>+ Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, chăm sóc cây.</p>				
Chơi ngoài trời	<p>+ QSCMĐ: Quan sát quang cảnh sân trường; Bầu trời- thời tiết. Nhặt lá cây, hoa xếp hình vẽ hoa mùa xuân, xếp bánh chưng từ hạt, sỏi, nghe kể chuyện về ngày tết nguyên đán, mùa xuân, đọc thơ.</p> <p>+ Chơi vận động: Gieo hạt. Cây cao- cỏ thấp; Kéo co; Trồng cây, Ném còn; Mèo đuổi chuột.</p> <p>+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường. Chơi theo ý thích.</p> <p>+HĐTT : Tổ chức cho trẻ nhảy aerobic bài: Mùa xuân của em</p>				
Ăn, Ngủ	<p>+ Trong giờ ăn: Tạo không khí vui vẻ thoải mái trong bữa ăn .</p> <p>+ Trong khi ngủ: Cô mở nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu cho trẻ nghe, với trẻ khó ngủ cô gãi gãi vỗ về để trẻ dễ ngủ hơn.</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi: “Chọn nhóm thực phẩm</p> <p>- Thiên vờ chủ đề thế giới Thực thực vật</p> <p>- SHCM</p> <p>- Làm quen bài hát “ Bầu và bí”</p> <p>- Chơi tự chọn ở các góc, Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần.</p>				

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “BÉ VUI ĐÓN TẾT”
(Thực hiện từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2025)

Thứ H Đ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi, - TDS	<p>* Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở ân cần. Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán.</p> <p>* Chơi: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.</p> <p>*Thể dục sáng: Tập với bài: “Sắp đến tết rồi”</p>				
Hoạt động học	<p>PTNT KPXH: “Bé vui đón tết”</p>	<p>PTTC Thể dục: VĐCB: “Ném xa bằng 1 tay” -TCVĐ: “Đá bóng vào gôn”</p>	<p>PTTM: ÂN: NDTT: VTTN: “Sắp đến tết rồi” (Hoàng Vân) NDKH: NH: “Mùa xuân ơi”</p>	Nghỉ tết	Nghỉ tết
Chơi, hoạt động ở các góc	<p>+ Góc đóng vai: Gia đình; Nấu ăn, Bác sĩ; Cửa hàng bánh kẹo ngày tết; + Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán tranh về ngày tết. Làm đồ chơi, làm keo, gói bánh chưng... - Múa hát các bài hát có nội dung về chủ đề: Ngày tết trên quê hương em + Góc học tập- Sách: Xem sách, tranh ảnh về tết nguyên đán. Phân loại lá nào cây ấy. Làm album về chủ đề. Chơi: Chiếc túi kỳ lạ. + Góc xây dựng, lắp ráp: Xây vườn hoa ngày tết + Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, chăm sóc cây. + HĐTT : Tổ chức cho trẻ nhảy aerobic bài: Mùa xuân của em</p>				
Chơi ngoài trời	<p>+ QSCMĐ: Quan sát quang cảnh sân trường; Bầu trời- thời tiết. Nhặt lá cây, hoa xếp hình vẽ hoa mùa xuân, xếp bánh chưng từ hạt, sỏi, nghe kể chuyện về ngày tết nguyên đán, mùa xuân, đọc thơ. + Chơi vận động: Gieo hạt. Cây cao- cỏ thấp; Kéo co; Trồng cây, Ném còn; Mèo đuổi chuột. + Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường. Chơi theo ý thích.</p>				
Ăn, Ngủ	<p>+ Trong giờ ăn: Tạo không khí vui vẻ thoải mái trong bữa ăn . + Trong khi ngủ: Cô mở nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu cho trẻ nghe, với trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về để trẻ dễ ngủ hơn.</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi mới: Chọn nhóm thực phẩm PTNT: LQVH: Thơ: “Tết đang vào nhà” PTNT: LQVT: Dạy trẻ so sánh chiều cao của 2 đối tượng</p>				

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “CÁC LOẠI RAU, CỦ”
(Thực hiện từ ngày 10/ 02 – 14 / 02/ 2025)

Thứ H Đ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ - TDS	<p>* Đón trẻ: Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về chủ đề rau, quả. * *</p> <p>Chơi: Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.</p> <p>* Thể dục sáng: Tập với bài: “Nắng sớm”</p>				
Hoạt động học	<p>PTNT KPKH: “Các loại rau, củ”</p>	<p>PTTC Thể dục: VĐCB: - Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4m TCVĐ: “Rồng rắn lên mây”</p>	<p>PTTM Tạo hình: “Xé dán củ” (Đề tài)</p>	<p>PTNN Truyện: Chú đỗ con</p>	<p>PTTM ÂN: - Biểu diễn cuối chủ đề</p>
Chơi Hoạt động ở các góc	<p>+ Góc phân vai: Cửa hàng bán rau, quả</p> <p>+ Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn rau nhà bé; Lắp ghép cây ăn quả</p> <p>+ Góc học tập- sách: Phân nhóm cây rau, cây ăn quả theo 1- 2 dấu hiệu, kể đủ 3 thứ, Làm album về chủ đề. Xem tranh các loại rau, quả, đọc thơ, kể chuyện theo tranh</p> <p>+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu các loại rau, quả - Hát, vận động các bài liên quan đến chủ đề.</p> <p>+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc Vườn rau, hoa, quả, chơi với cát, nước. *HĐTT: Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”</p>				
Chơi ngoài trời	<p>+ HĐCMĐ: Quan sát các cây rau, cây ăn quả trong trường, quan sát bầu trời, quang cảnh thiên nhiên. Trò chuyện về các loại rau, quả, cách chăm sóc, tác dụng của các loại cây, nhật lá, hoa, xếp hình, vẽ rau, quả trên sân</p> <p>+ TCVĐ: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp, chọn lá, hái quả, ném bóng vào rổ, ai nhanh nhất.</p> <p>+Chơi tự do: chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân.</p>				
Ăn, ngủ	<p>+ Trong giờ ăn: Tạo không khí vui vẻ thoải mái trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. Cho trẻ rửa tay trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn</p> <p>+ Trong khi ngủ: Cô mở nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu cho trẻ nghe, với trẻ khó ngủ cô gần gũi vỗ về để trẻ dễ ngủ hơn. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi: Đá bóng vào gôn</p> <p>- Thực hiện vở chủ đề</p> <p>- SHCM</p> <p>- Làm quen bài hát: “Bắp cải xanh ”</p> <p>- Vệ sinh nhóm lớp; Nêu gương cuối tuần.</p>				

